

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: ... 20.....
ngày 25 tháng 6 năm 14**KẾT LUẬN**
CỦA BAN BÍ THƯ**về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống
và kiểm soát ma túy trong tình hình mới**

Tại phiên họp ngày 25-3-2014, sau khi nghe Đảng uỷ Công an Trung ương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Ban Bí thư đã kết luận như sau :

1- Năm năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy được đổi mới, hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội. Công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực, xây dựng được nhiều mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả. Các lực lượng chuyên trách tiếp tục được kiện toàn, kết quả đấu tranh chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao hơn. Đã cơ bản ngăn chặn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện và cây cần sa. Tổ chức điều trị cho một số lượng lớn người nghiện ma túy và mở rộng chương trình điều trị thay thế bằng Methadone. Hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện. Hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy được mở rộng, đi vào chiều sâu và thiết thực, tranh thủ được kinh nghiệm, nguồn lực của quốc tế. Đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy được quan tâm.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Ma túy từ nước ngoài tiếp tục được đưa vào nước ta với số lượng lớn; số người nghiện gia tăng; số xã, phường có ma túy chưa được thu hẹp. Việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị có nơi, có lúc chưa chủ động, quyết liệt nhất là ở xã phường. Một số cấp uỷ chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể ở nhiều nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền chưa phát huy hiệu quả trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao; một bộ phận nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên chưa nhận thức rõ tác hại của ma túy; ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy còn hạn chế. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai còn lúng túng. Chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống ma túy. Quản lý nhà nước đối với việc kinh doanh, dịch vụ có liên quan

2.4- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy, tập trung vào lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy và quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiền chất, tân dược gây nghiện, chất hướng thần. Nghiên cứu giảm bớt khung hình phạt có mức án tử hình đối với một số hành vi phạm tội về ma túy trong Bộ Luật Hình sự. Xây dựng chính sách điều trị cho người nghiện, hỗ trợ cho người sau cai nghiện trong giải quyết việc làm. Có chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân đóng góp cho công tác phòng, chống ma túy.

2.5- Củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; tăng cường trang bị phương tiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống ma túy.

2.6- Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với các nước có chung đường biên giới, các nước nằm trên tuyến vận chuyển, nơi sản xuất, nguồn cung cấp ma túy và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Tranh thủ nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, kỹ thuật cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3- Căn cứ Kết luận này, Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh uỷ, thành uỷ cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch để triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

4- Đảng uỷ Công an Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và Kết luận của Ban Bí thư.

Nơi nhận :

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ



Lê Hồng Anh